



คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ ๕๔๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย รวมถึงรายการ อื่น ๆ และให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล

เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๕ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนงบประมาณให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะแก่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัถภูมิ	กรรมการ

/คณบดี...

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่	กรรมการ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง	กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดการแข่งขันให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประชุมกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ควบคุมการแข่งขัน ดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกา และอำนวยความสะดวกให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง	กรรมการและเลขานุการ

/นายสมภพ...

นายสมภพ ประดิษฐสาร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐสาร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิราพร เทพวารินทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายราเชนทร์ อากาส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายณัฐวุฒิ ทองศร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานบริหารกิจการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางเพชรรัตน์ ศิริไพศาล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการพิจารณา มารยาท วินัยและข้อประท้วง มีหน้าที่ พิจารณาแก้ปัญหาตัดสินปัญหา และพิจารณา ลงโทษนักศึกษา ผู้ฝึกสอนที่ทำผิดระเบียบ ประกอบด้วย

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	รองประธานกรรมการ
ผู้แทนผู้ตัดสินชนิดกีฬาที่มีการประท้วง ๑ คน	กรรมการ
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา	กรรมการ
ประธานอนุกรรมการแข่งขันชนิดกีฬาที่มีการประท้วง ๑ คน	กรรมการ
ผู้แทนทีมชนิดกีฬาที่มีปัญหา ๑ คน	กรรมการ
นายสุรศักดิ์ เกตุบุญนาค	กรรมการ
นายสมภพ ประดิษฐสาร	กรรมการ
นางขวัญชีวา หยงสตาร์	กรรมการ
นายพงษ์อมร ชนะกุล	กรรมการ
นายนิคม อ่อนสี	กรรมการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย คำนึงถึง เกียรติภูมิ ความสามัคคี ตลอดจนชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย